



ด้านศุลกากรตากใบ TAKBAI CUSTOMS HOUSE

คัดเลือกนโยบาย/มาตรการทางภาษีศุลกากร

การขอทุเลาการเสียอากร...ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-๑๙

กรมศุลกากรได้มีนโยบายในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงได้มีการออกประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๓/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอทุเลาการเสียอากร ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ซึ่งในรายละเอียดมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขอทุเลาการเสียอากร มีดังนี้ • ผู้อุทธรณ์ หมายความว่า ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกที่ได้รับรับ แบบแจ้งการประเมินอากรเรียกเก็บอากรจากพนักงาน ศุลกากร และได้ยื่นอุทธรณ์ การประเมินอากร • ผู้ฟ้องคดี หมายความว่า ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกที่ยื่นฟ้อง คดีต่อศาล เพื่อโต้แย้งผลการพิจารณา อุทธรณ์ของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือผู้ฟ้องคดีตาม มาตรา ๔๒ ตาม พ.ร.บ.กรมศุลกากร • ผู้ขอทุเลา หมายความว่า ผู้อุทธรณ์หรือผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำ ขอบุเลาการเสียอากรในระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ หรือ คำพิพากษาของศาล ตามข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้เกี่ยวข้องในการขอทุเลาเสียอากร (เฉพาะอากรของกฎหมาย ศุลกากร เท่านั้น สำหรับภาษีอื่น ๆ ไม่รวมอยู่ด้วยกับประกาศ ๑๐๓/๒๕๖๔) ส่วนการยื่นคำขอทุเลาการเสียอากรดำเนิน ดังนี้ ๑. ผู้อุทธรณ์ ยื่นคำขอทุเลาการเสียอากรต่อหน่วยงานที่ออกแบบแจ้งการประเมินอากร ๒. ผู้ฟ้องคดี ยื่นคำขอ ทุเลาการเสียอากรต่อกองกฎหมาย กรมศุลกากร ๓. เมื่อผู้ยื่นคำขอทุเลาการเสียอากร ต้องมีหลักประกันอย่างใด อย่างหนึ่งในการยื่นเพื่อขอทุเลาการเสียอากร โดยมี หลักประกัน ๒ ลักษณะ คือ ๑) หนังสือประกันตนเองของนิติบุคคล ที่ทางผู้นำเข้า-ส่งออก เป็นผู้ออกหนังสือรับรองตนเองตามแบบฟอร์มที่ กรมศุลกากรกำหนดไว้ ๒) หนังสือค้ำประกัน ของธนาคารฉบับเดิม สำหรับใบขนสินค้าที่ได้วางค้ำประกันด้วยหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารในชั้นผ่านพิธีการศุลกากร ไว้แล้ว ๓) จากข้อที่ ๒ ทางผู้นำเข้า-ส่งออกยื่นคำรับรองจากธนาคารให้ใช้หลักค้ำประกันฉบับเดิมในการขอทุเลา การเสียอากรได้นั้นหมายความว่าไม่ต้องออกหนังสือค้ำประกันฉบับใหม่จากธนาคาร แต่มีคำรับรองตามที่กรมศุลกากร กำหนดให้ทางธนาคารลงนามรับรอง ในกรณีนี้ระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วยการงดหรือลดเบี้ยปรับ (ฉบับที่ ๒) มีผลบังคับ ใช้ในช่วงของแบบแจ้งการประเมินที่ให้ผู้นำเข้า-ส่งออกมาชำระในช่วงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เท่านั้น หากไม่เสียอากร ภายในกำหนดโดยไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียอากร ให้งดเบี้ยปรับ ทั้งนี้จะไม่นำระเบียบว่าด้วย การงดหรือลดเบี้ย ปรับ พ.ศ ๒๕๖๐ มาบังคับใช้ให้ใช้ฉบับที่ ๒ บังคับใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งเบี้ยปรับจะคิดร้อยละ ๒๐ ของเงิน อากรที่พึงชำระ

